

สกสค.เตรียมฟ้องบ.บิลเลียนย

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ค. 2558

สกสค.เตรียมฟ้อง บ.บิลเลียนย โดยมีตราพด HSBC มูลค่า 100 ล้านที่เป็นของปลอมมาขายผลหาผู้รับผิดชอบ หลังจากเคยติดตามทวงหนี้ 2.5 พันล้านพร้อมดอกเบี้ย แต่ก็ไม่ได้เงินคืน ด้านเครือข่ายพิทักษ์เงินกองทุน ช.พ.ค.ฯ ร้องยุติการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน เร่งแก้ปัญหาทุจริต

ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) นายคำสุข สาอายุ ประธานเครือข่ายพิทักษ์เงินกองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาพร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 30 คน ขอเข้าพบนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. เพื่อเรียกร้องให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค. รวมทั้งหยุดการทำธุรกรรมใดๆ ทุกประเภท อาทิ การปล่อยกู้ ยกเว้นโครงการที่จัดทำเพื่อการดูแลสมาชิก และให้เร่งติดตามแก้ไขปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

นายพินิจศักดิ์กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงต่อเครือข่ายฯ ว่าทาง สกสค.กำลังติดตามทวงเงินคืนจากบริษัท บิลเลียนย ทั้งในส่วนเงินต้น 2,500 ล้านบาทและดอกเบี้ย รวมถึงได้มีการแจ้งความไว้ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะกรณีนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันที่พบว่าไม่ใช่ของจริง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอให้ สกสค.ส่งตราพดธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ (HSBC) ประเทศไทย มูลค่า 100 ล้านบาท ที่บริษัท บิลเลียนย นำมาค้ำประกันเงินกู้กับ สกสค. และพบว่าเงินของปลอม เพื่อนำมาขายผลในการตรวจสอบและอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท บิลเลียนย มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทบ่อยครั้ง ในส่วนการดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งนั้น อยู่ระหว่างประสานกับทางสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อช่วยดูขอกฎหมายต่างๆ ซึ่งจะต้องเร่งสรุปรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ในส่วนที่ไปลงทุนกับบริษัท หนองคายนำอยู่ จำกัด เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน บ้านป่าตอง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย นั้น จากการติดตามพบว่ากระบวนต่างๆ มีหลักฐานการดำเนินการชัดเจน เหลือเพียงประเด็นการซื้อขยหุ้น หุ้นละ 25 บาท จำนวน 32 ล้านหุ้น มูลค่า 800 ล้านบาท แต่มีการระบายขายจริงหุ้นละ 10 บาท รวม 320 ล้านบาท ตรงนี้ต่อไป

"กรณีที่นำเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษ ไปลงทุนเวลานี้มีแค่บริษัท บิลเลียนย และบริษัท หนองคายนำอยู่ เท่านั้น และก็มีส่วนนำไปฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งได้รายงานให้นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ทราบแล้ว ระบุว่าดำเนินการได้ ซึ่งที่ผ่านมา สกสค.พยายามหามาตรการและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงดูแลสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งในส่วนของการปล่อยกู้ในโครงการ ช.พ.ค.นั้นยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาปรับลดวงเงินกู้ลง จากปัจจุบันวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 3 ล้านบาท ซึ่งทำให้ครูมีหนี้สินมากให้เหลือวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท" ปฏิบัติหน้าที่ เลขาฯ สกสค.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นาง ศธ.และ สกสค.ได้ยื่นคำขาดให้บริษัท บิลเลียนย นำเงินกู้จากกองทุน ช.พ.ค. จำนวน 2,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยมาคืนภายในสิ้นเดือน มิ.ย. แต่ปรากฏว่าบริษัท บิลเลียนย ยังไม่ได้คืนเงินให้แต่อย่างใด.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 21 ก.ค.2558](#)